

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN BẾN CÁT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 04/2007/CT-UBND

Bến Cát, ngày 05 tháng 4 năm 2007

CHỈ THỊ
**Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hành tiết kiệm,
chống lãng phí trong ngân sách Nhà nước**

Qua thời gian thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí, chương trình hành động của UBND huyện ngày 26/7/2006 về việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí trên địa bàn huyện, một số đơn vị đã chủ động, tích cực triển khai việc thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, góp phần sử dụng hiệu quả nguồn vốn ngân sách Nhà nước, tăng thu nhập cho cán bộ, công chức. Tuy nhiên, tình trạng quản lý sử dụng ngân sách cũng còn nhiều khoản chi kém hiệu quả, chưa thật sự tiết kiệm theo đúng chế độ, chính sách quy định của Nhà nước và khả năng tài chính của ngân sách địa phương, nhất là trong các khoản chi hội họp, tập huấn, quản lý tài sản, mua sắm tài sản chưa thật sự cần thiết... Việc báo cáo thực hiện chương trình hành động của UBND huyện về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí một số ngành, địa phương chưa được quan tâm. Để khắc phục tình trạng trên, nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo chương trình hành động của huyện trong năm 2007, UBND huyện Bến Cát chỉ thị Thủ trưởng các cơ quan, phòng ban, khối Đảng, đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung sau:

1. Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và chương trình hành động của UBND huyện ngày 26/7/2006, nhằm quán triệt đến tất cả cán bộ, công chức và nhân dân để mọi người nhận thức đúng, đầy đủ ý thức, yêu cầu chủ trương của Đảng và Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của cơ quan, đơn vị, địa phương mình, hàng năm thông qua hội nghị cán bộ công chức, đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở từng cơ quan, đơn vị và địa phương, xem đây là một nhiệm vụ trọng tâm, tạo sự chuyên biến mạnh mẽ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn là người chịu trách nhiệm việc để xảy ra tình trạng lãng phí, vi phạm các quy định về tiết kiệm trước UBND huyện.

2. Đẩy mạnh tiết kiệm, chống lãng phí trong một số lĩnh vực:

a) Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản: Công tác chuẩn bị đầu tư phải bảo đảm đúng kế hoạch, lập đề án khả thi sát với yêu cầu, tiêu chuẩn và định mức; công khai việc bố trí, phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản, thực hiện sử dụng vốn đúng mục đích, tập trung, có hiệu quả, đúng quy chế quản lý đầu tư và xây dựng. Đối với một số công trình ở xã, thị trấn, cần tổ chức công khai thiết kế và dự toán, nguồn vốn để nhân dân tham gia giám sát thi công.